

Số:/KL-HĐND

Tân Yên, ngày tháng 6 năm 2023

KẾT LUẬN

Của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND huyện giai đoạn 2020-2022

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Xét Báo cáo số 125/BC-ĐGS ngày 30/6/2023 của Đoàn giám sát về báo cáo kết giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND huyện giai đoạn 2020-2022; Thường trực HĐND huyện kết luận như sau:

1. Thống nhất với các nhận định đánh giá về ưu điểm, hạn chế khuyết điểm và nguyên nhân nêu tại Báo cáo số 125/BC-ĐGS ngày 30/6/2023 của Đoàn giám sát.

2. Đề nghị UBND huyện tiếp tục triển khai thực hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế và các kiến nghị đã nêu tại các báo cáo giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND huyện tại các Nghị quyết, kết luận và báo cáo giám sát. Đồng thời chỉ đạo thực hiện đối với một số lĩnh vực cụ thể như sau:

- *Đối với công tác quản lý, sử dụng tài sản công:* Chỉ đạo các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát, bổ sung hồ sơ, thủ tục cần thiết để thực hiện cấp GCNQSD cho những cơ quan, đơn vị hiện nay chưa được cấp; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc bàn giao tài sản công, nhất là đối với các công trình mới được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp; xây dựng Quy chế riêng về quản lý, sử dụng tài sản công. Tăng cường kiểm tra, nhất là đối với các đơn vị được giao quản lý, sử dụng nhiều tài sản như: Trung tâm VH TT&TT, Ban Quản lý DA&TXD huyện, Trung tâm PTQĐ&QLTTGT&TXD&MT, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện... các nội dung trên thực hiện xong trong **năm 2023**.

Tiến hành kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng tài sản công đối với Trung tâm VH TT&TT huyện để kịp thời chỉ đạo và có giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế mà Đoàn giám sát đã nêu trong báo cáo. Thời gian thực hiện xong trước **30/9/2023**.

- *Đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn đổi ruộng:* Tiếp tục rà soát và có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế được nêu tại Báo cáo số 226/BC-ĐGS, ngày 26/11/2021 Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện. Có giải pháp cụ thể để giải quyết đối với các trường hợp thực hiện dồn đổi ruộng có

diện tích nhỏ hơn 700m² và những trường hợp thực hiện dồn đổi ruộng giai đoạn 2004-2006 nhưng chưa được cấp GCN QSDĐ.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện rà soát, kịp thời phát trả GCN QSDĐ sau dồn đổi ruộng đảm bảo quyền lợi cho người dân, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để đưa vào quản lý theo quy định. Báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực HĐND huyện trước ngày **30/9/2023**.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các điều khoản trong hợp đồng đã ký với các Công ty tư vấn đo đạc đất tại các xã, thị trấn. Báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực HĐND huyện trước ngày **30/9/2023**.

- Trong thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện: UBND huyện cần làm tốt công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở nhất là trong việc cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền về các dự án cần thực hiện GPMB...

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác GPMB đối với một số dự án: Khu đô thị An Huy, thị trấn Cao Thượng; khu đô thị Chuôm Nho, thị trấn Nhã Nam; Dự án nâng cấp mở rộng đường Tỉnh lộ 294 (tuyến nhánh đường 37- QL17- Võ Nai); Dự án Cụm công nghiệp Lăng Cao, xã Cao Xá; Đường Hoàng Quốc Việt (đoạn từ BCH Quân sự huyện đi ĐT 295); Đường từ QL17- đi thôn Phú Khê, xã Quế Nham; Đường liên xã từ QL17 (đoạn gần thị trấn Nhã Nam) đi Phúc Sơn.

- Trong công tác quản lý, nâng cấp và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn huyện: Chỉ đạo Phòng KT&HT hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện việc lập hồ sơ quản lý các tuyến đường, công trình, hành lang an toàn giao thông đường bộ; có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan sớm thực hiện bàn giao những hạng mục công trình thuộc Khu Đô thị An Huy (thị trấn Cao Thượng) đã hoàn thiện đưa vào sử dụng để quản lý, khai thác đảm bảo an toàn, hiệu quả. Thiết lập hồ sơ nâng cấp 06 tuyến đường liên xã lên thành đường huyện quản lý gồm các tuyến: Đường PT04 (trên địa bàn xã Liên Chung- Việt Lập), Đường từ Đại Hóa- Lam Cốt, Đường Quốc lộ 17 đi An Dương, Đường từ Trường Mãn non Phúc Hòa đi Hợp Đức, Cao xá đi An Dương (đoạn đi qua Làng Dinh), Đường từ Quốc lộ 17 qua Trại giam Ngọc Lý đi Ngọc Thiện.

3. Đề nghị UBMTTQ huyện và các tổ chức chính trị- xã hội huyện triển khai thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp với UBND huyện trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện, thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể như: Hằng năm cần xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, công tác GPMB các dự án phát triển kinh tế- xã hội.

Lựa chọn một số nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong công tác GPBM, bảo vệ môi trường, quản lý sử dụng tài sản công... để xây dựng kế hoạch thực hiện và đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua đối với các đơn vị trực thuộc.

4. UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát lại những tồn tại, hạn chế và các kiến nghị đã nêu tại các báo cáo giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND huyện giai đoạn 2020-2022 và có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được Đoàn giám sát nêu trong báo cáo đồng thời quan tâm, chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Triển khai xây dựng chuyên mục PBGDPL trên hệ thống đài truyền thanh và cổng thông tin điện tử của xã, thị trấn. Đẩy mạnh hoạt động của các tuyên truyền viên, tập huấn viên và thành viên các tổ hòa giải cơ sở.

Xây dựng, ban hành quy chế riêng về quản lý, sử dụng tài sản công (nhất là đối với các tài sản là công trình giao thông, thủy lợi, nhà đất, công trình văn hóa, thể thao...); rà soát lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận QSD đất đối với các khu đất công chưa được có giấy chứng nhận QSD đất hoặc có nhưng đã có sự thay đổi thông tin như: Đất nhà văn hóa, khu thể thao, di tích, trường học...

Đối với những đơn vị thực hiện dồn đổi ruộng: Thực hiện rà soát, thống kê các thửa đất sau dồn đổi ruộng có diện tích nhỏ hơn 700m² và những tồn tại sau thực hiện dồn đổi ruộng giai đoạn 2004-2006 đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Tiến hành bàn giao giấy chứng nhận QSD đất sau dồn đổi ruộng cho các hộ dân, đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện chỉnh lý hồ sơ theo quy định.

Thiết lập hồ sơ quản lý các tuyến đường, công trình, hành lang an toàn giao thông đường bộ; thực hiện nghiêm việc chấp thuận thiết kế, cấp phép thi công xây dựng, đầu nối các công trình thiết yếu, biển quảng cáo trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng, hành lang an toàn giao thông.

Có giải pháp khắc phục triệt tình trạng các hộ dân tái lấn chiếm hành lang, vỉa hè, lòng đường trên địa bàn đặc biệt một số tuyến đường như: Tuyến đường Cao xá Lam Cốt, Đường Cao Thượng Phúc Hòa, một số tuyến đường nội thị thuộc Thị trấn Cao Thượng (Khu đô thị An Huy), thị trấn Nhã Nam.../.

Nơi nhận:

- Thường trực HU, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Các Ban của HĐND huyện;
- Các Tổ đại biểu HĐND huyện;
- Các ông, bà đại biểu HĐND huyện;
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CV;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Nhàn